

บาท/ดอลลาร์อ่อนค่าแตะ 30.72 ช่วงเช้านี้ ขณะมีแนวโน้มตั้งแตะ 31.0

บาท/ดอลลาร์อ่อนค่าแตะระดับ 30.72 ในเช้านี้ และคาดว่า จะร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2555 ที่ 30.82 เป็นระดับถัดไป และมีแนวโน้มที่จะดิ่งลงแตะระดับ 31.0 อีกครั้งในช่วงขาลงรอบนี้

ดอลลาร์ดีดตัวขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆในเอเชียเช่นกัน ขณะที่ ความวิตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนกดดันบาทให้อ่อนค่าลงอีก

สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งล้วนบ่งชี้ถึงการขาดปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ของจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

ทั้งนี้ NBS เปิดเผยว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโต 9.2% ในเดือน พ.ค. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ และยอดค้าปลีกโต 12.9% สอดคล้องกับ ตัวเลขคาดการณ์ และแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนเม.ย.

NBS ยังเปิดเผยว่า การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 20.4% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ผลการสำรวจนักวิเคราะห์ระบุก่อนหน้านี้ว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม จะเพิ่มขึ้น 9.3% ในเดือนพ.ค.จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และการลงทุน ในสินทรัพย์ถาวรอาจเพิ่มขึ้น 20.5% ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ส่วน ยอดค้าปลีกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.9%

นอกจากนี้ NBS ยังระบุว่า อัตราเงินเฟ้อจากดัชนีผู้บริโภค (CPI) ลดลงสู่ระดับ 2.1% ในเดือนพ.ค. ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จาก 2.4% ในเดือนเม.ย. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 2.9% โดยปรับตัวลง เป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน ขณะที่การปล่อยสินเชื่อของธนาคารอยู่ที่ระดับ 6.674 แสนล้านบาท (1.09 แสนล้านดอลลาร์) ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 8.5 แสนล้านบาท และต่ำกว่า 7.929 แสนล้านบาทของเดือนเม.ย.

ขณะเดียวกัน NBS เปิดเผยว่า ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ (M2) เพิ่มขึ้น 15.8% ในเดือนพ.ค.จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งลดลงเล็กน้อย จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 15.9%

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ ให้คำแนะนำเพื่อการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้